

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566
วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ อิงสะกาว	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อิงสะกาว	09.00 น.	
2	นายคำดี บุญพา	รองประธานสภาฯ	คำดี บุญพา	09.00 น.	
3	นายธวัชณ์ บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 1	ธวัชณ์ บุญพา	09.00 น.	
4	นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตาทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ธัญญรัตน์ โพธิตาทอง	09.30 น.	
5	นายสุรชัย ศรีหวั่ง	ส.อบต.หมู่ที่ 3	สุรชัย ศรีหวั่ง	09.30 น.	
6	นายบุญปิ่น ประทัยบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 4	บุญปิ่น ประทัยบุตร	09.00 น.	
7	นายคำบ่อ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 5	คำบ่อ บัวผัน	09.00 น.	
8	นางสาวอนงค์ โมคา	ส.อบต.หมู่ที่ 6	อนงค์ โมคา	09.00 น.	
9	นายชัยพร บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ชัยพร บุญพา	09.00 น.	
10	นายพรพิบูลย์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	พรพิบูลย์ บุญภา	09.00 น.	
11	นางบุญนำ ยมหาด	ส.อบต.หมู่ที่ 11	บุญนำ ยมหาด	09.00 น.	
12	นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา	ส.อบต.หมู่ที่ 12	พูลศักดิ์ ศรีวิชา	09.00 น.	
13	นายธนพล ชุ่มเชียง	ส.อบต.หมู่ที่ 13	ธนพล ชุ่มเชียง	09.00 น.	
14	นายพี อินจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	พี อินจันทร์	09.30 น.	
15	นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	สวาท เขียวชาญ	09.00 น.	
16	นายวัลลภ จำปาศักดิ์	เลขานุการสภาฯ	วัลลภ จำปาศักดิ์	09.00 น.	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายแพทย์ ไนโนน	สารวัตรกำนัน	แพทย์ ไนโนน	09.00 น.	
2	นายสมบุญ บุญขาว	รองปลัด อบต.บ้านแดง	สมบุญ บุญขาว	09.00 น.	
3	นายกมลชัย จันดาแก้ว	ผอ.กองคลัง	กมลชัย จันดาแก้ว	09.00 น.	
4	นายจักรกฤษ ทีวีโชติ	หน.สำนักปลัด	จักรกฤษ ทีวีโชติ	09.00 น.	
5	นายอชิรวิทย์ พิมพา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	อชิรวิทย์ พิมพา	09.00 น.	
6	นางผกามาส แสงจันทร์	นักวิเคราะห์ฯ	ผกามาส แสงจันทร์	09.00 น.	
7	นายชัยสิทธิ์ อำเคน	ผอ.กองช่าง	ชัยสิทธิ์ อำเคน	09.00 น.	
8	นายสุรียา ราชมன்றรี	ผอ.กองการศึกษา	สุรียา ราชมன்றรี	09.00 น.	
9	นายอัศวิน บ่อคำเกิด	นิติกร	อัศวิน บ่อคำเกิด	09.00 น.	
10	นางปิยวรรณ มีชัยมาตร	นายก อบต.บ้านแดง	ปิยวรรณ มีชัยมาตร	09.00 น.	
11	นายธีรพงษ์ บุญพา	รองนายก อบต.บ้านแดง	ธีรพงษ์ บุญพา	09.00 น.	
12	นางสาวพิกุล บุญภา	เลขานุการนายกฯ	พิกุล บุญภา	09.00 น.	

หัวข้อการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

มติที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอพิจารณา

3.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพัฒพงษ์ สีจันทร์ - โรงขนมจีน หมู่ที่ 15

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายจักรกฤษ ทวีโชติ หน.สำนักปลัด ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพัฒพงษ์ สีจันทร์-โรงขนมจีน หมู่ที่ 15 เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายทางหน้าบ้านนายบุญอุ่ม ไชยคำจันทร์ หมู่ที่15 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60เมตร จำนวน 125 เมตร(ท่อน) และวางบ่อพักค.ส.ล.สำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60เมตร จำนวน 10 บ่ ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 46/2565 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จึงตั้งเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพัฒพงษ์ สีจันทร์-โรงขนมจีน หมู่ที่ 15 งบประมาณ 229,000 บาท ไปตั้งรายการใหม่ เป็น โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายทางหน้าบ้านนาย บุญอุ่ม ไชยคำจันทร์ หมู่ที่15 งบประมาณ 229,000 บาท

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพัฒพงษ์ สีจันทร์ - โรงขนมจีน หมู่ที่ 15 เป็น โครงการวางท่อ ระบายน้ำข้างถนน สายทางหน้าบ้านนายบุญอุ่ม ไชยคำจันทร์ หมู่ที่ 15

ประชุม มติเห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายทางหน้าบ้านนายบุญอุ่ม ไชยคำจันทร์ หมู่ที่ 15 จำนวน 13 คน งดออกเสียง จำนวน 2 คน จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน

- นายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอขอบคุณที่ทุกท่านเห็นชอบโครงการ ชาวบ้านก็มีความต้องการให้ แก้ปัญหาน้ำและรักษาถนนให้ใช้งานได้ตามปกติ ลงงานวันไหนขอให้ประสานสมาชิก สภาฯ จะได้แจ้งชาวบ้านให้ทราบในวันประชุมประจำเดือน
- 3.2 การพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565**
- นายประสิทธิ์ อิงสกว ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
- นายจักรกฤษ ทวีโชติ หน.สำนักปลัด ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ ในวันถัดจากวันประกาศ โดยการเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งยื่นคำร้องว่า ประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใด โดยยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภา ท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ ข้อบังคับการประชุมสภาฯกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่าน
- นายประสิทธิ์ อิงสกว ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่
- นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอสอบถาม มีประชาชนเสนอร่างข้อบัญญัติเป็นกฎหมายตำบล เช่น ห้ามเผาต่ออ้อย ห้ามทิ้งขยะส่วนที่ไม่สามารถเผาหรือกำจัดได้ เป็นในลักษณะใช่ หรือไม่ใช่ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
- นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ปลัด อบต.บ้านแดง เป็นพระราชบัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิ เข้าชื่อ กิ่งหนึ่งของผู้มี สิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติให้สภาเห็นชอบ แต่ต้องอยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และถูกกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบและให้สภา เห็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
- นายอัศวิน บ่อคำเกิด นิติกร ขอเพิ่มเติมรายละเอียด - การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องอยู่ในอำนาจ หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้กระทำได้ แต่หากเป็นการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหาร ตามมาตรา 12 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติให้ยื่นคำร้องต่อ ประธานสภาท้องถิ่น โดยคำร้องต้องเป็นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 1) เอกสารที่มีชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อทุกคน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง สมัยครใจ พร้อมลงลายมือ 2) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 3) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมี อำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 4) คำ รับรองของผู้แทน ตามข้อ 3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา 7 - ผู้มีสิทธิ เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติต่อประธานสภาฯและประธานสภามอบหมายให้ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ยื่น โดยการยื่นจะยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้องตามมาตรา 8 แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จากนั้นเสนอร่างต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ ณ ที่ทำการและในระบบเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -การยื่นร่างที่ตกไปเพราะเหตุอายุของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดหรือมีการยุบสภา ถ้าภายใน 120 วันนับแต่วันที่เรียกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่นให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโดยเร็ว สาระสำคัญจะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแนะนำสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบการพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประชุม มีมติเห็นชอบการพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จำนวน 13 คน งดออกเสียง จำนวน 2 คน จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง จะลงพื้นที่ตามโครงการ อบต.สัญจร พบปะพี่น้องประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน และอยากให้เรา MOU การทิ้งขยะ เพราะในห้วงเทศกาลขยะมีปริมาณมาก เราไม่สามารถกำจัดขยะได้หมด

นายชัยพร บุญพา ส.อบต. หมู่ที่ 8 มีนักกีฬาออกกำลังกายที่สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จำนวนมาก เพื่อความเป็นระเบียบ ขอความอนุเคราะห์ถังขยะไว้สนามกีฬาดังกล่าว

นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต. หมู่ที่ 12 ขอความอนุเคราะห์ ถังขยะ จำนวน 5 ถัง และขอให้เจ้าหน้าที่กำจัดเกาะวัลย์ที่เสาไฟหน้าบ้านนายวุฒิชัย-วัดดงบ่อศิลาสุทธาวาท

นายสมบุญ บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง จากที่เราได้พิจารณาร่างประกาศการเข้าชื่อเสนอเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้สภาท้องถิ่นออกระเบียบ ในพื้นที่เกิดปัญหาที่ประชาชนเชื่อมทางเข้าบ้านกับถนนสาธารณะบางท่านเทสูง ทำให้เกิดการกีดขวางของทางน้ำไหล ในการแก้ปัญหา และเราก็ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ เราควรใช้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา เป็นการจัดระเบียบให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน หากได้ออกประชาคมจะได้ออกไปชี้แจง ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ท่านเห็นด้วยก็ขอให้สนับสนุน นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 เห็นด้วยกับเรื่องที่รองปลัดเสนอมาน สอดคล้องกับที่นายกฯจะลงพื้นที่ พบปะประชาชน

นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ให้สมาชิกร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการ ร่วมงานเป็นหมู่คณะ การทำกิจกรรมจิตอาสา หรืองานที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือท่านใด ไม่ร่วมกิจกรรมได้ให้แจ้งทางไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ให้ประชาชนเห็นความ ร่วมมือ และความสามัคคี

นายวัลลภ จำปาศักดิ์ เลขาธิการสภาฯ เรื่องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หากตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ต้องมาพิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต การตั้งค่าปรับ ตาม ขั้นตอนต่อไป

นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 เห็นด้วยกับที่รองปลัดเสนอมาน ประชาชนบ้านดงยาง หมู่ที่ 15 ก็มีให้เห็น ถมที่สูง กระทบเพื่อนบ้าน ลงท่อไม่บ่อบัก ใครอยากลงเท่าไรก็ลงทำให้ เกิดปัญหาขยะอุดตัน น้ำไม่ไหลตามท่อจะเออล้นถนน เช่น น้ำขังที่หน้าบ้านนาย วิชัย และหน้าบ้านพักครู น้ำท่วมขัง กำแพงกำลังจะพัง อยากให้เร่งแก้ไขปัญหา ประสานทางหลวงชนบทช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องไฟฟ้าเสามาพื้นที่แล้วอยาก ทราบว่าสายไฟจะมาเมื่อไหร่

นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผอ.กองช่าง อบต.บ้านแดงมีกฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน พรบ.ควบคุม อาคารบังคับใช้ ถ้าถมแล้วให้มาทำเรื่องแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขุดดิน ลึกเกิน 3 เมตร หรือปากบ่อ 10,000 ตร.ม. ต้องแจ้งขออนุญาต ทารถมดินต่ำกว่า 2,000 ตร.ม. หรือสูงกว่าเพื่อนบ้าน ไม่ต้องแจ้ง และให้ทำทางผันน้ำให้ดีไม่ กระทบเพื่อนบ้าน ถ้าถมมากกว่า 2,000 ตร.ม. ต้องแจ้งพร้อมแบบแปลน มีเอกสาร ประกอบการแจ้งขออนุญาตแจ้งเช่นกัน พรบ.การเชื่อมถนน ต้องไปขออนุญาตหลวง ชนบท ในการจะเชื่อมถนน ของเรายังไม่มีระเบียบในการเชื่อมทางประชาชนจึงทำ ตามใจ เวลาเราจะทำรางระบายน้ำก็จะกระทบจุดทางเข้าบ้าน หากเรามีระเบียบ บังคับปัญหาการเชื่อมถนนน่าจะลดลง และเป็นการรักษาดินให้ใช้ได้ระยะยาว

นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 หากเราทำไว้เป็นข้อบัญญัติการควบคุมอาคารสูง การถมที่เพื่อบังคับ ใช้ในพื้นที่ ให้ทางหน่วยงานดำเนินการ และให้ทางสมาชิกเป็นคนแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ร้าน เอ็ม แจ้งให้ให้ผู้รับจ้างย้ายป้ายที่ติดตั้งกีดขวางทางการขนส่งสินค้า ประชาชนใน พื้นที่ฝากสอบถามเรื่องถังขยะสีน้ำเงิน วันนี้ได้ทำหนังสือแจ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชำช้อนและควรว้ายไปติดจุดอื่น

- นายกมลชัย ผอ.กองคลัง ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 58,200,000 บาท รายรับ 57,788,470.94 บาท และคาดว่าจะรับเข้าวันนี้ 490,000 บาท รายจ่าย 48,429,558.69 บาท โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คือ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลำห้วยแสง หมู่ที่ 12
- นายคำดี บุญภา รองประธานสภา เห็นด้วยกับรองปลัดที่จะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการถมที่มีประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 ถมที่ดินขึ้นสูงเดือนร้อนเพื่อนบ้านและถมที่เลยพื้นที่ตัวเอง ถนนและพื้นที่ทางขึ้นบ้านต่างระดับก็เกิดปัญหา ท่อน้ำบริเวณหน้าวัดอูดตัน ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
- นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ผาก ผอ.กองช่างลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมขังหน้าบ้าน นายวิชัย นาสว่าง และทำหนังสือถึงทางหลวงชนบทจะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ เรื่องเสาไฟฟ้า ได้รับคำตอบจากการไฟฟ้า จะมาติดตั้งให้หลังวันที่ 13 กันยายน เรื่องป้ายที่กีดขวางร้านเอ็ม ได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ไม่ได้กีดขวางหรือทางร้านซื้อที่เพิ่ม จะลงไปดูอีกครั้ง การร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภาฯ หากไม่ติดภารกิจก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นหมู่คณะ ผากผอ.กองช่างให้เร่งดำเนินการโครงการตามงบประมาณทุนสำรองเงินสะสม เรื่องท่ออุดตันของพื้นที่หมู่ที่ 7 เราควรทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหา ขอสอบถาม ผอ.กองคลัง การจัดซื้อรถแม่โคร ถึงขั้นตอนไหน และขอทราบงบประมาณคงเหลือที่จะจัดซื้อถังขยะ
- นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 การก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ขอให้สร้างรางระบายน้ำก่อนทำถนนจะได้ไม่มีปัญหา เกรงว่ารถจะทำให้ถนนเสียหาย
- นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ได้กำชับผอ.กองช่างไปแล้วว่าหากมีการก่อสร้างรางระบายน้ำและก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ควรก่อสร้างรางระบายน้ำให้เสร็จก่อน
- นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

วัลลภ จำปาศักดิ์
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)
เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญปิ่น ประทัยบุตร
(นายบุญปิ่น ประทัยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สวาท เชี่ยวชาญ
(นายสวาท เชี่ยวชาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คำบ่อ บัวผัน
(นายคำบ่อ บัวผัน)
ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ประสิทธิ์ อึ้งสะกาว
(นายประสิทธิ์ อึ้งสะกาว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
ผู้รับรองรายงานการประชุม